

คำชี้แจง"การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่"

นำเสนอเมื่อ : 22 ก.ย. 2555

คำชี้แจง
"การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค."

“ความจริงวันนี้”

การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ปรากฏมีผู้อ้างชื่อว่า “สมาชิก ข.พ.ค. คนหนึ่ง” ร้องเรียนต่อสื่อหนังสือพิมพ์บางฉบับ รวมทั้งได้มีการนำเสนอผ่านรายการข่าว 3 มิติ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ว่า การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความคืบหน้าและส่อไปในทางทุจริต นั้น

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในฐานะหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบโครงการดังกล่าวขอเรียนว่าการเสนอข่าวของสื่อข้างต้น ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่เป็สมาชิก การฃานาภิกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข.พ.ค.) รวมทั้งความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กร จึงขอเรียนความจริง ในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการรับทราบทั่วกัน ว่าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครู เป็นนโยบายที่คณะกรรมการ สกสค. ชุดที่ 2 ซึ่งบริหารงานในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2555 ได้วางไว้โดยกำหนดว่าให้มีศูนย์พัฒนาครูใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยนำร่องการก่อสร้างที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก แต่เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูเป็นโครงการที่มีมูลค่าการก่อสร้างค่อนข้างสูง กอปรกับเงินงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นเงินที่เกิดจากการบริหารกิจการ ข.พ.ค. ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ ดังนั้น การบริหารโครงการนี้จึงดำเนินการไปด้วยความระมัดระวัง มีการตั้งคณะกรรมการทุกชั้นตอนตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบว่าด้วยพัสดุ

สำหรับรายละเอียดการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สูง 7 ชั้นขนาด 300 ห้อง ได้ประมาณการงบประมาณก่อสร้างไว้ จำนวน 500 ล้านบาท จากการประมูลงาน โดยการใช้กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ปรากฏว่าผู้ชนะการประมูลงาน คือ บริษัท เอกค้าไทย จำกัด ได้เสนอราคาที่ 360 ล้านบาท ซึ่งกระบวนการประมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทำให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประหยัดงบประมาณการก่อสร้างถึง 140 ล้านบาท เนื่องจากโครงการนี้จะขยายผลไปสู่อีก 3 ภูมิภาคที่เหลือตามนโยบายที่กล่าวถึงข้างต้น ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงต้องกรรรูปแบบการบริหารโครงการที่มีมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับสมาชิก ข.พ.ค. จึงได้วางจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างทั้งระบบ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพื่อร่วมกันบริหารงานกับที่ปรึกษาโครงการทุกชั้นตอน

-2-

ในประเด็นปัญหาการร้องเรียนที่ปรากฏ คือ การบริหารงานล่าช้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา สมาชิก ข.พ.ค. จะเสียประโยชน์จากการใช้อาคารที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเรียนความจริงว่าต่อข้อเท็จจริงต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และพี่น้อง มวลสมาชิก ข.พ.ค. / ข.พ.ส. ว่าในระหว่างกาดำเนินงานก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาหารือ และศึกษารายละเอียดของแบบแปลน พบแบบแปลนการก่อสร้างมีรายละเอียดบางส่วนที่จะต้องมีการปรับปรุง เช่น การเพิ่มที่จอดรถสำหรับสมาชิกผู้ที่จะมาใช้บริการที่เดิมกำหนดให้จอดรถได้ 100 คัน ได้เพิ่มพื้นที่จอดรถใหม่เป็น 200 คัน มีการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับห้องประชุม และห้องเอนกประสงค์ที่จะสนองความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดที่สมาชิก ข.พ.ค. จะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ ในอนาคตข้างหน้า ซึ่งการปรับปรุงแบบแปลนนี้ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ สกสค. แต่เนื่องจากคณะกรรมการ สกสค. ชุดที่ 2 ได้สิ้นสุดวาระของการ ดำรงตำแหน่ง(กรกฎาคม 2555) ดังนั้น การเสนอปรับปรุงแบบแปลนจึงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ สกสค. ชุดที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะเสนอเพื่อพิจารณาในเดือนตุลาคมนี้ เมื่อมีการอนุมัติปรับปรุงแบบแปลนเสร็จสิ้นแล้ว การสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปภายใต้ การควบคุมของของที่ปรึกษา คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในโอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเรียนยืนยันต่อสาธารณชนว่าหน่วยงานแห่งนี้ คือ สถาบันเพื่อการจัดระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ พร้อมน้อมรับ การตรวจสอบการดำเนินงานในทุกกรณี การดำเนินงานในโครงการใด ๆ จะทำงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษาและมวลสมาชิกเป็นสำคัญ การชะลอการก่อสร้างศูนย์พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้เป็นแต่เพียงการวางฐานรากและประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการก่อสร้างแต่อย่างใด ซึ่งการก่อสร้างจะดำเนินการในทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการ สกสค. ชุดใหม่ ในท้ายที่สุดนี้ใคร่ขอขอบคุณ สื่อมวลชน และมวลสมาชิกที่ร่วมเป็นหูเป็นตา ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ความเคารพ และปฏิบัติตามเพื่อการสร้างคุณูปการให้เกิดขึ้น กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ที่มา http://www.oteq.go.th/images/stories/pdf_del/hopakcm.pdf